

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



พระบดินทร์ ปะทะนันทน์

ปีที่ 39 ฉบับที่ 189 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยฯ นัดพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประชุม 3 พ.ค. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม การประชุมในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้าประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ (อาจารย์ประจำสัญญาจ้างเต็ม)

ช่วงบ่ายในเวลา 13.00 – 16.00 น. ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยสาระการประชุม อธิการบดีให้นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อสัญญา และส่งผลงานทางวิชาการ จะมีการเปิดช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง ผอ. กองกลาง หัวหน้างานนิติการและการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ส่วนวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณะ สถาบัน สำนัก และหัวหน้า กจ. ร่วมประชุมเรื่อง “การบริหารงานบุคคลแนวใหม่” ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

อนึ่งการประชุมครั้งนี้สำคัญและมีผลต่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรในสังกัดของทุกส่วนราชการ จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยพร้อมเพรียงกัน

หลักสูตรจิตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน ชมนิทรรศการ KAKHON 2021 : WHAT'S GOING ON ? ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 21 เมษายน 2554

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.1	ให้ความเห็นชอบการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัย	<p>มติ : 1) อนุมัติการจัดตั้งสำนักงานสภาในลักษณะหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากอง ภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัย ตามโครงสร้างที่นำเสนอ ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none">1. หัวหน้าสำนักงานสภา 1 อัตรา2. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภา 3 อัตรา <p>โดยให้คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณา</p> <p>2) เห็นชอบให้มีรองอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยให้อธิการบดีเกลี้ยภารงานของรองอธิการบดี ที่มีอยู่เดิมจาก 5 คน ให้มาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา 1 คน</p> <p>3) เห็นชอบให้มีกรรมการที่เป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัย ตามที่นำเสนอ โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม</p> <p>4) เห็นชอบการจัดระบบการประชุมเป็นระบบทางไกล</p> <p>5) เห็นชอบการใช้แบบประเมินสภามหาวิทยาลัย</p> <p>6) เห็นชอบให้คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ร่างระเบียบว่าด้วยกรรมการที่เป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัย</p> <p>7) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ภายใน 90 วัน เพื่อให้ทันต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่</p>

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.2	ให้ความเห็นชอบข้อ บังคับฯ ว่าด้วยการบริหาร จัดการโรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ.2554	มติ : 1) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ.2554 โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากที่ ประชุม 2) หลังจากปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ให้ นำเสนออนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย และกรรมการสภาฯ ที่ขอสงวน คำอภิปราย เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อน นำเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
3.3	ให้ความเห็นชอบข้อ บังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554	มติ : ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช พ.ศ.2554 โดยให้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไป พิจารณาตรวจสอบ ก่อนนำเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
3.4	ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554	มติ : 1) ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยให้รับข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา 2) ให้รับแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดความ รัดกุมในการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปีต่อไป
3.5	ให้ความเห็นชอบการ ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)	มติ : ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) ตามที่นำเสนอ และนำเสนอ สกอ.โดยเร็ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เรืองรอง
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกองภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ ชาวแรกฝ่ายการเงินแจ้งให้กรรมการคุมสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ติดต่อรับเงิน คาคอปกแทนได้ตั้งแต่บัดนี้ (คุณสุนีย์ จิตวิบูลย์) ส่วนคณะที่ส่งหลักฐานค่าสอนเกินเกณฑ์แล้วขอให้อดใจรอ อีกนิด เนื่องจากมีเอกสารเบิกจ่ายจำนวนมาก ทำให้ล่าช้าไปจึงขออภัย

หากจะมอบตำแหน่งครูรักจิตสาธารณะแห่งปี คงต้องยกให้คู่ของคุณก่อกานต์ ประเสริฐ ช่วงที่ ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้มีโอกาสไปพบครอบครัวหนึ่งอยู่ในชุมชนสถานีรถไฟมีฐานะยากจนแถม มีลูกพิการเป็นใบ้หูหนวกตั้งแต่กำเนิด ชื่อ ด.ช.บารมี ไทยปือก อายุ 6 ขวบ สอบถามผู้ปกครองทราบว่าเด็ก ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน เพราะไม่มีเงินพาลูกไปหาหมอเพื่อออกหนังสือรับรองว่าเด็กเป็นใบ้หูหนวกจริงเพื่อไป ยืนยันในการเข้าเรียนที่โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทราบดังนั้นจึงคิดจะหาทุนทรัพย์เพื่อพา ด.ช.บารมี ไทยปือก ไปพบหมอ ว่าแล้วก็จึงมือศรีภรรยา พร้อมกระโปรงนักศึกษาหลายร้อยตัว(ของใหม่จากโรงงานได้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม) ด้วยเหตุที่เป็นกระโปรงคิดว่าหากนำไปบริจาคชาวบ้านประโยชน์ใช้สอยคงจะน้อยไป เลยนำมาแจกให้ นักศึกษาในวันรายงานตัวน่าจะตรงเป้าหมายกับของที่มีอยู่มากกว่า โดยขอแลกกับเงินคนละห้าบาทสิบบาท หรือตามกำลังที่จะให้ช่วยเหลือได้ ซึ่งได้เงินมาสองพันกว่าบาท หลังจากนั้นรีบพา ด.ช.บารมี ไปพบหมอที่ หมอ.หาดใหญ่ด้วยตนเอง เพื่อจะได้หลักฐานรับรองเป็นคนพิการจะได้รีบพาเด็กไปสมัครเรียนให้ทันในวันนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ขอชื่นชมความมีน้ำใจของคุณก่อกานต์และภรรยา ทำดีต้องดีมีชื่อเสียง อย่างที่ครูเชื่อว่า หากท่านใดต้องการสมทบเงินช่วยเหลือน้องคนดังกล่าวติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณก่อกานต์ ประเสริฐ (083-1757511)

ยังมีบุคลากรมีจิตสาธารณะอีกกลุ่ม ที่มหาชัยสารยังไม่ได้กล่าวถึง โดยได้ทุ่มเทแรงกายทำอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วยคุณอารมณี ศักดิ์ศรี คุณบุญนำ สุวรรณ คุณโสภา ศะศิสุวรรณ คุณเฉลียว นาคสุวรรณ คุณสุจิน ละหุการ คุณอุไร ภูธรภักดี คุณมณี นินทรกิจ คุณพรทิพย์ ศรีวิสุทธิ คุณพรทิพย์ จันทร์ภักดี คุณศุภมาศ ไทยฤทธิ์ คุณกาญจนา ส่งพร คุณสาคร ศิริเพชร คุณประทุม เลิศพันธ์ คุณอนงค์ วุฒิमानพ คุณกมลทิพย์ กำลังัดตษณะ คุณบุญอนงค์ เมืองแดง คุณอังคณา ขวดแก้ว คุณกริตยา มหรรณพ คุณนภาพร อินทวนชุม คุณนิภาพร เรืองณรงค์ คุณนิรชา ชอบน้ำ คุณยุภาพร พรหมจันทร์ คุณวีระพงศ์ จุลแก้ว คุณเสถียร สุขพันธ์ คุณสมบัติ ห่อแก้ว คุณพิสุจน์ ศักดิ์ศรี คุณอำนาจ จันทร์ภักดี คุณสมปอง รัฐอุทัย คุณเวียงน โพธิ์ทิพย์ 7 ท่านหลังทำหน้าที่ นำอาหารไปแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆ ประกอบด้วยชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร โรงเรียนบ้านชะเอียน ชุมชน ปากพูนหมู่ที่ 4 บ้านดอนโต ชุมชน อบต.ท่าเรือ ชุมชนตากสินชะเมา ชุมชนสะพานยาว ชุมชนบุญพาสันติ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ซอย 7 ชุมชนคูขวาง หมู่ที่ 1, 6 น้ำตกวังลุง หมู่ที่ 6 วัดหลวงครุ ศูนย์อพยพวัดโท เอกและริมถนน ต่างยินดีที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในครั้งนี้

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยคำคมของขงจื้อ "หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่าปัญหานั้นเล็กน้อยเดียว" สวัสดิ์ค่ะ